

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๓๐๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๓๕๗๙
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เผ่าจินดา) ได้ประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย โดยทิ้งขยะให้ลงภาชนะที่จัดเตรียมไว้รองรับ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพื่อการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ได้แก่ ๑. ให้รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชน เพื่อสร้างนิสัยในการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย ตามกลุ่มเป้าหมาย ๒. การจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ๓. การบริหารจัดการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสร้างความสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๓๕๗๘



๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๐๐๐

เลขที่ ๓๐๓๗

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๗

เวลา

เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจิสดา) ได้ประชุมทางวิดีโอทัศน์ (Video Conference) กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีบัญชาให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ สร้างพฤติกรรม และจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย โดยทิ้งขยะให้ลงภาชนะที่จัดเตรียมไว้รองรับ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพื่อการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรณรงค์ สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ดังนี้

๑. การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชน เพื่อสร้างนิสัยในการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑) บ้านเรือน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดบ้านพักอาศัย ทั้งในบ้านและหน้าบ้าน เพื่อสร้างนิสัยในการรักษาความสะอาดและทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนและชุมชน ไม่ทิ้งขยะในชุมชน เช่น การจัดโครงการประกวดหน้าบ้านน่ามอง หรือชุมชนปราศจากขยะมูลฝอย รวมทั้งให้ชุมชนดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ของชุมชน

๒) โรงเรียน/สถานศึกษา ให้ปลูกฝังค่านิยม/วินัยการรักษาความสะอาดในกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดเวรรักษาความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน การทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้รองรับ ตลอดจนอาจจัดให้มีกิจกรรมประกวดการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน เป็นต้น

๓) สถานที่ราชการ/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบริเวณภายในสำนักงานบริเวณ ด้านหน้าสำนักงาน สันทางเข้า-ออก และให้จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างวินัยให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป

๔) สถานที่สาธารณะ/แหล่งท่องเที่ยว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการรวมถึงนักท่องเที่ยว รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ เช่น สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า ป้ายรถประจำทาง บริเวณริมทาง สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้

/๕) สถานประกอบการ...

๕) สถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบริเวณภายใน บริเวณด้านหน้า ทางเข้า-ออก และจัดเตรียมภาชนะสำหรับรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการสถานประกอบการหรือห้างสรรพสินค้า ทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

๒. การจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ

เพื่อให้การดำเนินการสร้างนิสัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางของประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ อย่างถูกสุขลักษณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาภาชนะรองรับในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีการเก็บขนขยะไปกำจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

๓. การบริหารจัดการ

๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น

๒) ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และสื่อมวลชน เป็นกรรมการ โดยมีท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓) ให้พิจารณาใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด โดยประสานขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ตลอดจนอาจพิจารณาจัดให้มีกิจกรรมประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกับภาคเอกชน สมาคม ชมรม และมูลนิธิในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสร้างความสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร. ๐ ๒๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๓